

ศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ประกอบด้วย

๑. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การสำรวจข้อมูลเพื่อบริหารจัดการเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา การจัดทำสถิติข้อมูลและรายงานทางด้านการศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระบบ การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐-๖ ปี การประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการนิเทศและประกันคุณภาพทางการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. งานการศึกษาปฐมวัย ลักษณะงานโดยทั่วไป มีหน้าที่ บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐-๓ ปี งานกำกับคุณภาพการจัดการการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานจัดระเบียบชุมชน การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขภาพ งานส่งเสริมอาชีพประชาชน งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี การจัดทำมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น การจัดกิจกรรมมวลชน และงานสาธารณะต่างๆ การให้ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ในตำบล งานระบบข้อมูลกลางของ อปท. งานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจ และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน การจัดทำแผนชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขภาพ งานฝึกอบรมอาชีพประชาชน งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน งานส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี งานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (จปฐ.) งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ งานระบบข้อมูลกลางของ อปท. งานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมมวลชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ทุพพิกาล ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสงเคราะห์